

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

‘สมคิด’ย้ำเศรษฐกิจฟื้นแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้‘ดบ.ต่ำ’กระตุ้น

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ได้ร่วมงานสัมมนา Thailand Economic Outlook 2018 พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Transforming The Economy” นายสมคิดกล่าวว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจน สะท้อนจากที่ผ่านมา ทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่จะเตรียมปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2561 ใหม่ ในช่วงปลายปีนี้ ขณะเดียวกัน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.5% ต่อปี สะท้อนว่า เศรษฐกิจอยู่ในช่วงการฟื้นตัวดีแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว แต่ยังมีสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งเดินหน้าต่อ โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งในปี 2561 กระทรวงคมนาคมจะต้องเร่งเดินหน้าการลงทุนตามแผนที่วางไว้ให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินการไปแล้วหลายอย่าง โดยเฉพาะการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่อนาคตให้ได้ เช่น การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ การได้รับการปลดธงแดงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) ด้วย

“ที่ผ่านมาก็มีข่าว รัฐบาลไม่ทำอะไรเลย สัมหลวมแก้ปัญหาปากท้องไม่ได้ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมรับได้อยู่แล้ว แต่ก็อยากขอร้องว่า อยากให้ประชาชนหลับตาคิดย้อนเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างแล้ว เมื่อก่อนมีความวุ่นวาย นักท่องเที่ยวไม่กล้ามา เพราะกลัวเหตุร้าย นักลงทุนไม่กล้าลงทุน เพราะไม่มั่นใจการเมือง แต่วันนี้ทุกอย่างสงบ ชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไร เมื่อ 3 ปีก่อน เศรษฐกิจขยายตัว 0.8% มันเป็นซีพจรที่อ่อนล้า เศรษฐกิจไม่ดี นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ขณะที่ไตรมาส 3 ปีนี้ มองว่า มีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ถึง 4% หรืออาจจะมากกว่า 4% ด้วยซ้ำ ซึ่งตอนนี้ไทยมีการส่งออกที่ดี ค่าขายดี มีการลงทุนที่มากขึ้นมีอินเทอร์เน็ตที่จะครอบคลุมทุกพื้นที่”

นายสมคิดกล่าวว่า ในอนาคตโลกของดิจิทัลกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งคือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเตรียมพร้อมรองรับ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการเดินหน้า e-payment โดยในอนาคตทุกการใช้จ่ายของภาครัฐและเอกชนจะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ภาครัฐจะช่วยเหลืออย่างจริงจังมากขึ้นในปีหน้า เพื่อให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้จะต้องเร่งสร้างความเท่าเทียมของประชาชนในทุกกลุ่ม ให้การเติบโตกระจายสู่ภูมิภาคและกลุ่มจังหวัด โดยต้องการให้ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอีแบงก์) เข้ามาเดินหน้าเป็นตัวหลัก หรือ เรียกว่า เป็น Local Bank ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ หรือ กลุ่มรายย่อยให้ได้

สำหรับในปี 2561 จะเป็นปีแห่งการขับเคลื่อน ที่ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งการสร้างและเดินหน้าตามที่วางไว้ ทั้งด้านคมนาคม ด้านอุตสาหกรรมที่จะมีแพ็คเกจใหญ่ที่จะร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ